



# คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์คนหางานก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในต่างประเทศ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายศึกษาข้อมูลเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงทั้งการเรียกเก็บค่านายหน้า และข้อมูลสภาพการทำงาน

นายปัญญา ชาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ได้มีประชาชนสอบถาม และสนใจจะไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในฟินแลนด์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี อธิบดีกรมการจัดหางาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) ได้แสดงความห่วงใยแรงงานไทยในเรื่องนี้ เนื่องจากอาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไปชักชวนพี่น้องแรงงานว่ามีรายได้ดี และอาจมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงขอให้คิดทบทวนโดยศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจหรือจ่ายเงินให้กับผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี ๒๐๑๙ จึงขอแจ้งเตือนแรงงานไทย ดังนี้

๑. การเก็บผลไม้ป่า (ผลเบอร์รี่) เป็นงานหนักเนื่องจากต้องเก็บผลไม้ป่าในสภาพอากาศหนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขา เนื่องจากเป็นป่าธรรมชาติไม่ใช่เก็บในฟาร์ม บางครั้งต้องเดินทางเป็นระยะทางไกล ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงอาจเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมีอันตรายถึงชีวิตได้

๒. ผู้จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปทำงานไม่น้อยกว่า ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ผู้เก็บผลไม้ป่าจะมีค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ในฟินแลนด์เป็นค่าที่พัก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอื่น ๆ อีกประมาณ ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน จึงต้องเก็บผลเบอร์รี่ให้ได้มากกว่า ๕๐ กิโลกรัม จึงจะคุ้มค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในฟินแลนด์

๓. การพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของทางการฟินแลนด์ หากทางการฟินแลนด์ไม่อนุมัติวีซ่าให้เข้าไปในฟินแลนด์ ก็ไม่สามารถเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามที่คาดหวังได้

๔. ในแต่ละฤดูกาลไม่สามารถควบคุมธรรมชาติให้มีผลไม้ป่าออกมาจำนวนมากได้ บางครั้งมีปัญหาอากาศแปรปรวนทำให้มีผลไม้ป่าออกจํานวนน้อย รวมทั้งราคาของผลไม้ป่าในแต่ละปีขึ้นอยู่กับกลไกตลาดไม่มีการประกันราคา รายได้จึงอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ในปีนี้อคาดว่าจะมีคนงานไทยสนใจไปทำงานเป็นจํานวนมาก ในขณะที่กรมการจัดหางานและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กำลังเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการให้คนงานไทยได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ มีความห่วงใยคนงานจ่ายเงินแล้วไม่ได้เดินทาง จึงขออย่าเตือนคนหางานที่สนใจจะไปทำงานเก็บผลไม้ป่าให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และอย่าได้หลงเชื่อคำชักชวนใด ๆ หรือจ่ายเงินก่อนทราบข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๓๗ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๑ และ ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๐๗ ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ [www.doe.go.th/phrae](http://www.doe.go.th/phrae) หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

